

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ มัลลิกะมาลย์ ที่ได้รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำด้วยดีตลอดมา และชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องในการศึกษาวิจัย ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงแนวทางในการศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย และผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ พล.ต.ท. ดร.วีรพล กุลบุตร ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ โชคเหมาะ ดร.สุทธิ สุนทรานุรักษ์ และ ดร.พิมลรัตน์ วรรณนะหทัย กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้สละเวลาอันมีค่าแนะนำแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย

ขอขอบพระคุณ นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน นายชนพล โกมารกุล ณ นคร รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บังคับบัญชาที่ได้ให้ความกรุณาแก่ผู้วิจัยให้เข้าสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และขอขอบคุณข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ข้าราชการสำนักงานศาลปกครอง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ข้าราชการกรมชลประทาน ชมรมต่อต้านการทุจริต และผู้ทรงคุณวุฒิท่านอื่น ๆ ที่เสียสละเวลาแก่ผู้วิจัยให้เข้าสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การจัดทำ การมีส่วนร่วมออกแบบ, ร่วมออกแบบ (Participatory Design, Co-Design) การจัดทำกรับฟังความคิดเห็น (Hearing) เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ได้ให้คำแนะนำและแจ้งข้อมูลในการศึกษา และการจัดทำวิทยานิพนธ์จนผู้วิจัยสำเร็จการศึกษา

เหนือสิ่งอื่นใด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณและรำลึกไว้ด้วยความกตัญญูคุณเวทิต่อพระคุณของ นาวาอากาศโท สฤกษ์ มณีรัตน์ บิดา และนางพิไลวรรณ บริสุทธิธรรม มารดา ซึ่งแม่ท่านทั้งสองจะถึงแก่กรรมแล้ว แต่ก็ได้มอบความเข้มแข็ง อดทน และความเพียรพยายามให้กับผู้วิจัย จนทำให้ผู้วิจัยสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ รวมทั้ง นายเมธี เมธากิจพัฒน์ ซึ่งได้คอยเป็นกำลังใจในการศึกษาของผู้วิจัยมาโดยตลอด

ในท้ายที่สุดนี้ หากวิทยานิพนธ์นี้มีคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ผู้วิจัยขอยกความดีอันนี้ให้กับ บิดา มารดา และครูบาอาจารย์ทุกท่าน ซึ่งได้อบรมสั่งสอนและคอยเป็นกำลังใจให้กับผู้วิจัย และหากวิทยานิพนธ์นี้มีข้อบกพร่องไม่สมบูรณ์อยู่บ้าง ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ณัฐกานต์ มณีรัตน์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม